



Nông dân Hùng Hà rẽ lúa đặt bầu bí bảo đảm thời vụ.

## Vụ đông sớm ở Hùng Hà

Với quyết tâm không để đất nghỉ, đất trống nên khi lúa chín đỏ đuôi, nông dân huyện Hùng Hà đã bắt đầu rẽ lúa đặt bầu gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm để bảo đảm khung thời vụ, đồng thời tích cực mở rộng diện tích gieo trồng nhằm bù đắp thiệt hại rau màu do bão, lũ gây ra.

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Khả Đông, xã Duyên Hải, vợ chồng ông Vũ Quang Phụ đang tập trung rẽ lúa làm đất trồng bí sớm. Vụ đông này ông Phụ dự định trồng 2 mẫu bí đỏ. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng bí, ông Phụ cho biết: Bí đỏ củ lạt là loại cây ưa ẩm, phù hợp với đồng đất nơi đây, chi phí sản xuất thấp mà hiệu quả kinh tế cao. Do đó, ngay từ đầu vụ mùa, gia đình tôi đã bố trí cấy lúa theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp để thu hoạch lúa tẻ khu đất trồng bí sớm. Vì là khu ruộng cao nên diện tích cấy lúa của gia đình không bị ảnh hưởng của mưa, lũ, do đó đến nay gia đình tôi đã gieo trồng được 1,5 mẫu bí đỏ.

Vụ đông năm 2023, các hộ trồng bí đỏ ở Duyên Hải có thu nhập hơn 4 triệu đồng/sào, so với cấy lúa hiệu quả kinh tế cao hơn, đó là lý do nhiều người vẫn hằng say trồng bí trong vụ đông năm 2024. Với mục tiêu phấn đấu trồng gần 200ha, trong đó bí đỏ vẫn là cây trồng chủ lực (175ha), còn lại 25ha trồng

ngô, khoai lang, đỗ..., đến nay xã Duyên Hải đã gieo trồng được 100ha bí đỏ. Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Từ nhiều năm trước HTX đã quy vùng sản xuất bí tập trung, vì vậy việc khoanh vùng tiêu thoát nước khi có mưa lớn được thực hiện rất kịp thời giúp bà con thuận lợi trong sản xuất. Năm nay, HTX tiếp tục liên kết với các đơn vị để bao tiêu sản phẩm và trích kinh phí hỗ trợ 50% giá hạt giống bí đỏ cho bà con. Đồng thời, HTX tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc bí... Chúng tôi phấn đấu hoàn thành gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm trước ngày 5/10.

Cũng như xã Duyên Hải, tại các cánh đồng ở xã Dân Chủ, người dân cũng đang khẩn trương rẽ lúa, làm đất gieo trồng cây bí đỏ. Gia đình ông Vũ Văn Toàn, thôn Hà Thắng là một trong những hộ mạnh dạn tích tụ ruộng đất để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông với gần 2 mẫu bí đỏ. "Từ nhiều năm nay gia đình tôi lựa chọn bí đỏ là cây trồng chủ lực trong vụ đông. Là cây vụ đông ưa ẩm nên đòi hỏi phải có kỹ thuật phù hợp, do đó tôi áp dụng phương pháp gieo vùi, gieo hạt trong bầu, khi lúa đỏ đuôi sẽ rẽ hàng đặt bầu vừa bảo đảm lịch thời vụ lại không ảnh hưởng tới năng suất lúa. Năm nay, do ảnh hưởng của mưa, bão làm

thiệt hại một số diện tích lúa mùa. Vì vậy, chúng tôi dồn lực vào gieo trồng cây vụ đông để bù đắp thiệt hại của lúa mùa. Đến thời điểm này gia đình tôi gieo trồng được trên 1 mẫu bí đỏ, phần đầu hoàn thành vào cuối tháng 9/2024" - ông Toàn chia sẻ.

Vụ đông năm nay, xã Dân Chủ phấn đấu gieo trồng 180ha, trong đó bí đỏ vẫn là cây chủ lực được nông dân chọn lựa bởi đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ. Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Từ đầu tháng 9, nông dân trong xã đã sử dụng sân nhà, vườn, các bờ ngoài ruộng để ương bầu bí đỏ cho kịp khung thời vụ. Nhiều nông dân chủ động gieo cấy lúa ngắn ngày để thu hoạch sớm tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Đến ngày 23/9, bà con đã gieo trồng được gần 20ha cây vụ đông, nhiều hộ còn rẽ lúa đặt bầu để bảo đảm khung thời vụ. Chúng tôi khuyến cáo bà con đẩy mạnh gieo trồng cây bí đỏ và chủ động tạo rãnh thoát nước tiêu úng cho bí nếu có mưa lớn xảy ra.

Vụ đông năm 2024, huyện Hùng Hà phấn đấu gieo trồng trên 6.150ha, trong đó chủ yếu là bí các loại, ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây... tập trung ở một số xã: Duyên Hải, Hồng An, Dân Chủ, Diệp Nông, Tây Đô, Thống Nhất, Tân Lễ, Tiến Đức... Để tạo thuận lợi mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ

đông, UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ 70% giống khoai tây và ngô nếp, 100% hạt rau giống cho các địa phương nhằm tạo động lực để nông dân thi đua sản xuất. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục liên kết, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Từ ngày 15/9, nông dân một số xã đã tiến hành thu hoạch lúa mùa trà sớm, đến ngày 23/9 toàn huyện thu hoạch được trên 1.000ha lúa mùa và gieo trồng trên 150ha diện tích cây vụ đông ưa ẩm. Khung thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm kết thúc trước ngày 5/10, vì vậy thời điểm này huyện tập trung dồn đức, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Vụ đông có thời gian ngắn nên việc đẩy mạnh và mở rộng diện tích sản xuất cây trồng vụ đông ở Hùng Hà đang là hướng đi tích cực trong chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng trên cùng diện tích canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

THANH THỦY

# Giúp nông dân tiêu thụ nông sản hiệu quả, an toàn trên thương mại điện tử

Lâu nay bà con nông dân đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) để quảng bá và bán hàng chủ yếu là tự phát. Để TMĐT thực sự là kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả, đồng thời giúp nông dân tránh vướng mắc về pháp lý, thiệt hại khi tham gia kênh thương mại hiện đại này rất cần cơ quan chức năng hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức cho bà con.

Hồng Việt là xã xa trung tâm huyện Đông Hưng nhưng nổi tiếng với nghề làm vườn, trồng và cung cấp cây giống cho thu nhập cao. Gần 10 năm trở lại đây, Hồng Việt được nhiều người biết đến hơn bởi bà con phát triển thêm nghề sinh vật cảnh. Nhiều nhà vườn có quy mô hàng hecta biến nơi đây thành "vựa cây", điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Anh Trần Văn Hưng - chủ một nhà vườn gần 4ha ở thôn Đoài chia sẻ: Trước đây bà con sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm làm ra chỉ đáp ứng thị trường trong huyện; nhưng nay, với quy mô lớn từ gia trại, trang trại đòi hỏi thị trường tiêu thụ phải lớn hơn. Để phát triển thị trường, chúng tôi tự học cách sử dụng facebook, zalo, tiktok để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng. Bước đầu cho hiệu quả rõ rệt, cụ thể là các cây cảnh, cây công trình, cây giống từ chỗ chỉ bán trong tỉnh thì nay đã giao dịch khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Doanh thu của nhà vườn hiện đạt hơn 10 tỷ đồng/năm, trừ mọi chi phí còn lại 1 tỷ đồng.

Xã Hồng Việt có gần 2.500 hộ thì có tới gần một nửa sống bằng nghề làm vườn. Nhằm phát huy thế mạnh, kinh nghiệm nghề nghiệp của bà con, địa phương đã thực hiện quy hoạch và chuyển đổi 106ha cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển nghề ương cây giống, cây cảnh, cây công trình. Ông Trần Huy Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có diện tích đất vùng chuyển đổi, địa phương hỗ trợ thủ tục hành chính để tín chấp, thế



Thương mại, dịch vụ phát triển tạo diện mạo khang trang cho xã Hồng Việt (Đông Hưng).

chấp vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ gần 270 tỷ đồng, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đưa giá trị sản xuất lên 600 - 800 triệu đồng/ha/năm. Trong số đó phải kể đến nhà vườn của các ông Nguyễn Văn Thảo, Lê Văn Thanh, Lương Văn Thuận, Trần Văn Hưng có quy mô từ 1 - 5ha, cho thu nhập từ 5 - 20 tỷ đồng/năm, trừ mọi chi phí còn lại 1 tỷ đồng.

Người dân Hồng Việt nhạy bén trong việc tìm và sản xuất ra những sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu, nhu cầu thị trường. Bà con chủ động thành lập các hội, nhóm để hỗ trợ nhau về khoa học kỹ thuật, vốn, giống và tiêu thụ sản phẩm. Lối nông dân trẻ còn rất năng động, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Đặc biệt, người dân Hồng Việt bước đầu đã tiếp cận và sử dụng TMĐT để đẩy mạnh

tiêu thụ sản phẩm tương đối hiệu quả.

Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: TMĐT là kênh quảng bá, bán hàng hiện đại, tuy nhiên, cũng như nhiều nơi khác, người dân, doanh nghiệp ở Hồng Việt chưa phát huy hết được lợi thế và hiệu quả TMĐT mang lại do chưa có đủ trình độ, kỹ năng. Bên cạnh đó, việc các tổ chức, cá nhân chưa nắm bắt đầy đủ pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT nên xảy ra những rủi ro về pháp lý, làm giảm lòng tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng TMĐT, vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, làm chủ các tính năng của sàn TMĐT, các mạng xã hội. Hướng dẫn bà con một số kỹ năng sản xuất video ngắn từ khâu xây dựng ý

tưởng, viết kịch bản, quay phim, tự tin đứng nói trước camera, sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa clip, cách kết cấu hình ảnh để có một video hấp dẫn, tạo sự tương tác cao và chuyển đổi thành đơn hàng giao dịch trên sàn TMĐT và các nền tảng mạng xã hội.

Hiện nay, xã Hồng Việt đặt phát triển TMĐT là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Trần Huy Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: TMĐT chính là không gian mới giúp bà con đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng hệ số quay vòng sản xuất. Đây cũng là giải pháp quan trọng để địa phương bù đắp giá trị sản xuất nông nghiệp và thương mại, dịch vụ trong những năm tới, phấn đấu đầu tư xây dựng tổng giá trị sản xuất của xã đạt 400 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 triệu đồng trở lên/năm.

KHÁC ĐUẬN

## Hướng dẫn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

Sáng ngày 25/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/8 năm nay. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12. Thời hạn UBND tỉnh hoàn thành báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trước ngày 30/6/2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Qua đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bảo đảm chất lượng, tiến độ.

MINH NGUYỆT

## Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông

Sáng ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.

Cán bộ, giáo viên và gần 1.000 học sinh của nhà trường được thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, những vi phạm Luật Giao thông đường bộ chủ yếu của học sinh hiện nay. Phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc, quy định mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông. Qua các phần giao lưu, trả lời câu hỏi, kết hợp lồng ghép xây dựng ý thức, văn hóa, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông một cách thiết thực, hiệu quả.



Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

MINH HƯƠNG

## PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KIẾN XƯƠNG Nâng cao chất lượng tín dụng

tôi chỉ được vay 20 triệu đồng, sau đó mở rộng quy mô chăn nuôi, lại sử dụng vốn vay hiệu quả nên gia đình tôi tiếp tục được bình xét cho vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giảm quyết việc làm. Mặc dù vốn vay chưa được nhiều nhưng thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng nên cũng tạo nhiều thuận lợi cho gia đình trong quá trình phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình thường xuyên nuôi 25 con lợn nái và lợn thịt, 30 con gà, đồng thời nuôi thả gần 3 sào ao các loại cá chim, cá trê lai.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương cho biết: Với mục tiêu tăng cường hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, thời gian qua, Phòng giao dịch bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, trên cơ sở đó triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Hàng tháng, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức ít nhất 1 lần giao

dịch tại điểm trực giao dịch xã, thị trấn, thực hiện các công việc: Nhận hồ sơ về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ xử lý nợ và các hồ sơ liên quan khác; giải ngân, thu nợ gốc và lãi các chương trình cho vay; tiếp nhận và xử lý thông tin góp ý, phản hồi của khách hàng; giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền cho hộ vay, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn... Bên cạnh đó, Phòng giao dịch còn tích cực tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số

40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; đồng thời, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng. Ngoài ra, Phòng giao dịch còn chú trọng thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, trong và sau cho vay, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót...

Triển khai hiệu quả các giải pháp, đến nay, tổng số gần 580 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ cho vay. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đang giúp hơn 12.400 người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội.

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Vũ Công (Kiến Xương).